

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2022)

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025 nêu rõ nội dung phong trào thi đua như sau:

Các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tin dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động; khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn Phong trào thi đua với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế

bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, khu vực rừng đặc dụng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; tiếp tục triển khai cuộc vận động "Vì người nghèo" nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" hằng năm; giám sát bình xét thi đua thực hiện Phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no...

Giải pháp thực hiện Phong trào thi đua là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025...

Tiêu chí thi đua là: Các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động. Chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến, mô hình giảm nghèo bền vững được nhân rộng, giúp cho người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức tín dụng có đóng góp, hỗ trợ thiết thực trong công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn và người nghèo. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn; đề ra các nội dung, giải pháp sáng tạo, đặc thù thiết thực, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương; bố trí ngân sách địa phương ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn. Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc triển

khai thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Huy động nguồn lực, hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác giảm nghèo có sáng kiến trong việc xây dựng, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách; hướng dẫn, tham gia tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo. Các doanh nghiệp (tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn và người nghèo. Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Tiến độ thực hiện: Năm 2021 - 2022, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Giai đoạn 2022 - 2025, các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền. Năm 2023, các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền. Năm 2025, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết Phong trào thi đua vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27 diễn ra từ ngày 26 - 27/5/2022, với chủ đề “Định hình vai trò của châu Á trong một thế giới chia tách”. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá, khu vực châu Á đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc mang tính lịch sử và nêu một số đề xuất quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, duy trì thịnh vượng ở cấp độ khu vực, toàn cầu và phát huy vai trò của châu Á. Trước hết, tăng cường trách nhiệm gìn giữ và kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển và thịnh vượng trên cơ sở mẫu số chung là hợp tác, hiểu biết, lòng tin và trách nhiệm. Đối với vấn đề Biển Đông, cần giải quyết các tranh chấp và bất đồng bằng giải pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai là, châu Á cần tiên phong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tinh thần hợp tác và liên kết theo hướng mở, bao trùm, công bằng, bền vững và dựa trên luật lệ. Ba là, các nước cần nỗ lực cùng nhau bảo đảm các nền tảng thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của các quốc gia và khu vực châu Á, duy trì vai trò của châu Á là một động lực then chốt của tăng trưởng toàn cầu. Bốn là, châu Á cần tiên phong khởi xướng, thúc đẩy các động lực mới cho phát triển như khoa học – công

nghe, công nghệ số, tăng trưởng xanh. Năm là, châu Á cần tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và liên kết với các khu vực và các đối tác then chốt trên thế giới.

nhập và liên kết với các khu vực và các đối tác then chốt trên thế giới.

2. Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 77, nhiệm kỳ 2022 - 2023: Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong 01 năm kể từ ngày 13/9/2022. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng có vai trò quan trọng, quyết định trong việc tổ chức và điều hành các sự kiện lớn cấp cao của Đại hội đồng LHQ, dẫn dắt xây dựng các văn kiện, tiến trình lớn của LHQ. Đặc biệt, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng đóng vai trò trung gian, xử lý những phức tạp, mâu thuẫn, khác biệt phát sinh giữa các nước thành viên LHQ trong quá trình thảo luận, trao đổi, qua đó thúc đẩy và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận, kết nối tại LHQ. Đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại một trong sáu cơ quan chính của LHQ, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đất nước, nhất là trong bối cảnh Kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

3. Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) năm 2022 diễn ra từ ngày 10 - 12/6/2022 tại Singapore dưới hình thức trực tiếp. Tại Hội nghị, nhiều chính sách, cam kết của các nước đối với an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã được công bố. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung là những nội dung chính chi phối diễn đàn. Trong Hội nghị và các hoạt động bên lề, Mỹ và các đồng minh tiếp tục lên án các hành vi của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và biển Hoa Đông. Phát biểu tại phiên họp toàn thể cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã đưa ra Tầm nhìn Kishida vì Hòa bình, cho rằng châu Á phải tiếp tục thúc đẩy hòa bình, hợp tác. Đồng thời, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với “Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Tại Hội nghị, Việt Nam cũng khẳng định chủ trương tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược; mở rộng hợp tác quốc phòng để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước, cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh chung, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Công tác chính trị, tư tưởng

1.1. Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng

Toàn Đảng bộ tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV); trọng tâm là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng⁽¹⁾ và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về *đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”*; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm, Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy⁽²⁾, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 96%.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo ban hành Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên địa bàn thị xã đến hết năm 2022.

1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); kết quả Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM cấp thị xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022); công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các ngày lễ, kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh, địa phương⁽³⁾, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam⁽⁴⁾. Công tác chỉ đạo hướng dẫn, định hướng tuyên truyền được quan tâm thực hiện kịp thời, thường xuyên⁽⁵⁾; định hướng tuyên truyền, hướng ứng

⁽¹⁾ Toàn thị xã tổ chức được 37 lớp học tập, quán triệt (19 lớp tổ chức tập trung trực tiếp và 18 đợt triển khai trực tuyến) cho **3.158** người được học tập, quán triệt, trong đó có **2.298** đảng viên (đạt tỷ lệ 96,76%), **180** cán bộ chủ chốt và **860** quần chúng.

⁽²⁾ Toàn thị xã tổ chức được 24 lớp học tập, quán triệt cho **6.877 người** được học tập, quán triệt; trong đó có **527 đảng viên**, chiếm tỷ lệ **97,46%** so với số đảng viên triệu tập (cán bộ chủ chốt 170 người); 4.762 quần chúng tham gia.

⁽³⁾ Kỷ niệm 76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2022); 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); 46 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2021); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thị xã La Gi (22/4/1975 - 22/4/2022) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2022); Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022); 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022);...

⁽⁴⁾ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022); kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022); tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022).

⁽⁵⁾ Chỉ đạo định hướng tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*; về chống khai thác IUU, đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2022; tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027...

tham gia các cuộc thi do Trung ương phát động⁽⁶⁾. Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 và tổ chức cho 06 đồng chí là giảng viên, giảng viên kiêm chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng⁽⁷⁾. Kịp thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã. Công tác nắm, tiếp nhận, định hướng dư luận xã hội tiếp tục được duy trì gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.3. Công tác giáo dục chính trị

Công tác tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc; tích cực đổi mới nội dung và phương pháp học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm chính trị thị xã mở 19/27 lớp cho 1.694 lượt đồng chí tham gia, đạt 70,4% kế hoạch⁽⁸⁾.

1.4. Công tác khoa giáo và công tác Biên soạn lịch sử Đảng

Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo đảm bảo nội dung và tiến độ⁽⁹⁾. Công tác nghiên cứu lịch sử đảng bộ địa phương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai các bước công tác biên soạn bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 - 2005 và biên soạn mới giai đoạn 2006 – 2020; đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch triển khai việc biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ địa phương và biên soạn mới giai đoạn gần nhất đối với các phường, xã.

⁽⁶⁾ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”; Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải Cờ đỏ lần thứ VI và Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022...

⁽⁷⁾ Nhóm công khai *Quê hương La Gi* đến nay đã có 7.708 thành viên tham gia (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1.621 thành viên); Trang (FanPage) *Tuyên giáo La Gi* có 1.057 người theo dõi (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 371 thành viên); đồng thời đã đăng các bài viết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội và tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Tiếp tục xây dựng, quản lý 04 trang trên mạng xã hội: Trang *Đoàn thanh niên thị xã La Gi*, có 976 người theo dõi; Trang *LaGi Express*, có 34.338 người theo dõi; Trang *Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận*, có 630 người theo dõi; Trang *Lực lượng vũ trang thị xã La Gi*, có 216 thành viên.

⁽⁸⁾ 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 131 học viên, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 83 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 76 cán bộ Mặt trận cơ sở; 05 lớp học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW cho 509 đảng viên, 05 lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 cho 597 đảng viên; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 120 lượt công chức, viên chức, người lao động; 02 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) cho 178 cán bộ, đảng viên.

⁽⁹⁾ Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã La Gi (giai đoạn 2012 – 2022); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố và năm 2021...

1.5. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và đăng ký kế hoạch cá nhân, cam kết nêu gương thực hiện chuyên đề năm 2022.

Giới thiệu 02 gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2021 để xây dựng tư liệu, phóng sự, hình ảnh tham gia triển lãm⁽¹⁰⁾; ban hành Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên

Tính đến nay toàn Đảng bộ thị xã có 25 cơ sở đảng, 177 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; nâng tổng số đảng viên 2.631 đảng viên⁽¹¹⁾.

Hoàn thành đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 đảm bảo yêu cầu đề ra⁽¹²⁾. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với tổng kết công tác thi đua trong Đảng năm 2021, phát động thi đua năm 2022. Triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban hành Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2021; Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy trong năm 2021... Công tác đảng viên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình⁽¹³⁾.

2.2. Về công tác tổ chức, cán bộ

⁽¹⁰⁾ Chi bộ Trung tâm Y tế thị xã La Gi và bà Trần Thị Thanh Xuân – Trưởng nhóm Thanh niên thiện nguyện La Gi.

⁽¹¹⁾ Chính thức 2.436, dự bị 168; nữ 1.101, dân tộc 31, tôn giáo 290, đoàn viên thanh niên 918.

⁽¹²⁾ Tập thể Ban Thường vụ và Đảng bộ thị xã: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Kết quả xếp loại tổ chức Đảng: 04/25 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 16%; 20/25 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 80%; 01/25 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 04%.

* Kết quả xếp loại đảng viên: Tổng số đảng viên được xếp loại: 2.244/2.538 đồng chí (số đảng viên không xếp loại là những đảng viên được miễn sinh hoạt đảng và những đảng viên kết nạp chưa đủ 06 tháng). Trong đó: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 238 đồng chí, chiếm tỷ lệ 10,6%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 1.903 đồng chí, chiếm tỷ lệ 84,8%; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 96 đ/c, chiếm tỷ lệ 4,3%; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 07 đ/c, chiếm tỷ lệ 0,3% so với tổng số đảng viên được xếp loại.

* Kết quả xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý:

Về tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 08, hoàn thành tốt nhiệm vụ 43, hoàn thành nhiệm vụ 03, không hoàn thành nhiệm vụ 01.

Về cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01; hoàn thành tốt nhiệm vụ 61; hoàn thành nhiệm vụ 04.

⁽¹³⁾ Ban hành quyết định giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022, kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022. Tính đến ngày 20/6/2022, kết nạp 47 đảng viên mới, đạt 29,37% kế hoạch năm; công nhận đảng viên chính thức cho 76 đồng chí, phát thẻ đảng cho 125 đảng viên; cho ra khỏi đảng 02 trường hợp.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo thẩm quyền⁽¹⁴⁾; thông báo giới thiệu nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Thị đoàn La Gi, nhiệm kỳ 2022 - 2027; trao đổi ý kiến về công tác cán bộ đối với các ngành dọc theo quy định⁽¹⁵⁾. Hoàn thành quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, các chức danh chủ chốt thị xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định biệt phái 01 đồng chí.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thị ủy; Quy định trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XI) được phân công phụ trách các đảng bộ xã, phường (nhiệm kỳ 2020-2025). Giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã năm 2022. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027.

2.3. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, các chính sách cán bộ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp tục được chú ý thực hiện gắn với quy hoạch cán bộ; chọn, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh ủy tổ chức⁽¹⁶⁾. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ kịp thời, đảm bảo quy định⁽¹⁷⁾.

2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tập trung xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 15 trường hợp phục vụ công tác cán bộ; chỉ đạo đẩy mạnh việc tra cứu, xác minh hồ sơ, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

⁽¹⁴⁾ Xem xét, cho ý kiến nhân sự Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi, nhân sự Đại hội Hội Chữ thập đỏ thị xã, bổ sung nhân sự BCH Hội Nông dân thị xã, thống nhất quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công an thị xã, giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội luật gia tỉnh, Bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp, Phó Giám đốc BQL dự án ĐTXD thị xã. Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT thị xã. Giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND phường Tân An nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Công an thị xã, Đảng bộ Quân sự thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh chủ chốt cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025: Phó Chủ tịch UBND phường Phước Lộc; Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, cấp ủy Tân An, cấp ủy Tân Bình; giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Tân An, nhiệm kỳ 2021-2026; nhân sự Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban MTTQ thị xã; chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện.

⁽¹⁵⁾ Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã La Gi; bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi; có ý kiến về nhân sự Phó Giám đốc BHXH thị xã La Gi và Phó Chánh án TAND thị xã La Gi.

⁽¹⁶⁾ Đăng ký 01 đồng chí tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022, 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, 03 đồng chí tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2022; đề nghị cho 01 đồng chí thôi tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung (khóa 120), năm 2021; đăng ký xét tuyển và gửi hồ sơ học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung cho 01 đồng chí; đăng ký và gửi hồ sơ tuyển sinh lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2022 cho 02 đồng chí; cử 04 đồng chí tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chức danh năm 2022

⁽¹⁷⁾ Thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với 195 đồng chí đối tượng chính sách; thăm bệnh 11 đảng viên cao tuổi Đảng; viếng 02 đảng viên cao tuổi đảng và 01 mẹ VNAH từ trần; giới thiệu 28 đảng viên 40 năm tuổi đảng làm thẻ khám bệnh trung cao; triển khai tiêm vaccine Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho các đồng chí cán bộ thuộc diện BV, CSSK; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc đối tượng khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho 10 đồng chí; nâng lương thường xuyên 02 trường hợp; đặt Báo Bình Thuận cho 171 đồng chí; nâng lương thường xuyên cho 03 đồng chí, nâng lương vượt khung cho 01 đồng chí, nâng lương trước thời hạn cho 02 đồng chí, đề nghị chuyển ngạch lương cho 01 đồng chí, xếp hệ số phụ cấp chức vụ cho cán bộ, công chức cho 02 đồng chí và 02 đồng chí nghỉ hưu.; cho 06 đồng chí nghỉ phép. Đề nghị tặng Huy hiệu đảng cho 24 đồng chí.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (điều chỉnh, bổ sung), Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng⁽¹⁸⁾. Ban hành Quyết định chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phước Lộc và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Thiện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chuẩn bị nội dung phục vụ tốt các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy⁽¹⁹⁾. Cử 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra viên.

- Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng: Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức 02 cuộc kiểm tra 04 tổ chức đảng (giảm 04 tổ chức đảng so với cùng kỳ)⁽²⁰⁾; 01 cuộc giám sát 02 tổ chức đảng (giảm 04 tổ chức đảng so với cùng kỳ) và 02 đảng viên (tăng 02 đảng viên so với cùng kỳ)⁽²¹⁾. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại.

- Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng:

+ **Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng:** Ủy ban kiểm tra Thị ủy tổ chức 01 cuộc kiểm tra 04 tổ chức đảng (02 đảng ủy, 02 Ủy ban Kiểm tra đảng ủy); bằng so với cùng kỳ 2021. Qua kiểm tra nhận thấy các Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình.

+ **Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:** Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận 04 đơn (giảm 04 đơn so với cùng kỳ), trong đó, có 02 đơn khiếu nại, 02 đơn phản ánh⁽²²⁾; đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn, hướng dẫn rút 01 đơn.

4. Công tác dân vận, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

4.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận

⁽¹⁸⁾ Công văn chỉ đạo triển khai Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

⁽¹⁹⁾ Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ban Thường vụ Thị ủy và đồng chí Bí thư Thị ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

⁽²⁰⁾ 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 23/6/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” đối với 02 tổ chức đảng; 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 18/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo đối với 02 tổ chức đảng.

⁽²¹⁾ Về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

⁽²²⁾ **Nội dung chủ yếu:** Vi phạm trong phát ngôn, vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khiếu nại việc bổ nhiệm lãnh đạo.

Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm và định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022 cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022 theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Ban hành các văn bản chỉ đạo⁽²³⁾, sơ kết, tổng kết⁽²⁴⁾ các nghị quyết, thông báo... trên lĩnh vực dân vận. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm tình hình sản xuất, đời sống nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quan tâm tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm, tặng quà cho cán bộ Mặt trận - đoàn thể nghỉ hưu, các hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, hội viên tham gia đợt cao điểm phòng, chống tội phạm đảm bảo an toàn giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân vận; tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở ở các loại hình; nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Phát động phong trào thi đua và hướng dẫn xây dựng mô hình “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn dân cư; chú trọng công tác xây dựng, rà soát, củng cố tổ chức, tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Thường xuyên nắm tình hình, tâm trạng, tư tưởng của nhân dân; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, cách làm hay trong các chi, tổ hội.

⁽²³⁾ Công văn số 572-CV/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và thị xã, nhiệm kỳ 2022-2027; Công văn số 584-CV/TU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về phát động phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2021-2025; Công văn số 603-CV/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Công văn số 646-CV/TU, ngày 22/02/2022 về thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “*Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi*”; Công văn số 626-CV/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; chỉ đạo tăng cường giải quyết tình trạng khiếu kiện về nhà đất liên quan đến tôn giáo; Công văn số 647-CV/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Công văn số 666-CV/TU, ngày 03/3/2022 về thực hiện Chương trình công tác dân vận “*Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân*” năm 2022; Công văn số 751-CV/TU, ngày 09/5/2022 về cung cấp dữ liệu và cập nhật thông tin, dữ liệu theo Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 778-CV/TU, ngày 27/5/2022 về tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, người dân tộc thiểu số không mua bán, chuyển nhượng, sang nhượng đất sản xuất được cấp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU; Công văn số 784-CV/TU, ngày 31/5/2022 về tăng cường lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy chế số 05-QC/TU, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã; Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn thị xã La Gi lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028...

⁽²⁴⁾ Tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34/TB-TW, ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư TW Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Cao đài; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề, vụ việc phát sinh, bức xúc trong nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, không để phát sinh điểm nóng. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng quy định trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng được nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức tôn giáo và nhân dân; tập trung giải quyết các vụ việc tôn giáo tồn đọng, phát sinh.

4.2. Hoạt động nổi bật của Mặt trận, các đoàn thể thị xã

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được giao đạt kết quả tích cực. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chấp hành chính sách của Nhà nước trong công tác bàn giao mặt bằng thi công các công trình, dự án trên địa bàn; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) theo nội dung được định hướng; đã tiến hành giám sát 04/11 cuộc giám sát với 7 nội dung⁽²⁵⁾. Quan tâm công tác xây dựng và phát triển tổ chức⁽²⁶⁾; triển khai nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, góp phần bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân⁽²⁷⁾. Phối hợp tuyên truyền, động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022 đảm bảo số lượng, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu giao; tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

5. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

- Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tập

⁽²⁵⁾ UBMTTQ thị xã tổ chức 3/3 cuộc giám sát (Trong đó: 01 cuộc Mặt trận Tổ quốc thị xã chủ trì, phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư); Hội LH Phụ nữ 01 cuộc giám sát.

⁽²⁶⁾ Trong 6 tháng đầu năm, thành lập mới 01 công đoàn cơ sở Công ty TNHH SX TMDV Hương Giang; phát triển mới 3.570 đoàn viên, hội viên (Đoàn Thanh niên: 2.046 đoàn viên, Hội LHPN: 1.390 hội viên, Hội CCB: 10 hội viên, LĐLĐ: 14 đoàn viên, Hội ND: 110 hội viên).

⁽²⁷⁾ Tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho đoàn viên, hội viên, đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022; trao học bổng, tặng quà, sửa chữa nhà ở, ... trong hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng công nhân; vận động Quỹ Vì Người nghèo được 427.014.155 đồng/850 triệu đồng đạt 50,25% kế hoạch; xây dựng 03 căn nhà/200 triệu đồng; vận động 283 hội viên tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ mặt trận cơ sở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn việc làm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, khởi sự kinh doanh cho hội viên...

trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực được đẩy mạnh. Tổ chức sơ kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, thông báo của trung ương, tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo⁽²⁸⁾, tổ chức 02 hội nghị quán triệt văn bản liên quan đến công tác nội chính cho 134 lượt cán bộ chủ chốt thị xã⁽²⁹⁾; họp nghe báo cáo công tác thi hành án dân sự vụ vỡ nợ tại khu phố 9, phường Phước Hội; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng năm, bổ sung theo quy định...

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư theo đúng quy định; đã tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với 02 tổ chức đảng và 02 cá nhân người đứng đầu⁽³⁰⁾.

5. Đánh giá chung

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của cấp trên, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ nên công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt kết quả khá tích cực. Trên cơ sở Kết luận số 510-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, kết quả Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ và công tác thi đua trong Đảng năm 2022; Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, trực tiếp làm việc với cấp ủy phường, xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thị ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã để nắm tình hình và chỉ đạo cụ thể, giao nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Một số kết quả đạt được nổi rõ là:

- Công tác chính trị tư tưởng được tập trung lãnh đạo; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện lớn

⁽²⁸⁾ Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 402-TB/UBKTTU, ngày 30/9/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 65-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Công văn chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị....

⁽²⁹⁾ Các nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 472-CV/TU, ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Công văn của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

⁽³⁰⁾ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Tân An, xã Tân Bình

của đất nước, của tỉnh và của thị xã... được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2022 được thực hiện nghiêm túc; việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời.

- Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 nghiêm túc, chặt chẽ. Tiếp tục sắp xếp, bố trí, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo các phòng, ban cấp thị xã và ở phường, xã. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, các chế độ chính sách đối với cán bộ được thực hiện đúng quy định.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm triển khai thực hiện; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở dần đi vào nề nếp, đạt hiệu quả tốt hơn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện đạt kết quả.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác nội chính được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

- Công tác dân vận trên các lĩnh vực được tăng cường; hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có sự đổi mới, hướng hoạt động về địa bàn dân cư; tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên nghèo thực hiện khá tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đáng quan tâm: Công tác tuyên truyền có tập trung nhưng chất lượng chưa đều; các hoạt động văn hóa - văn nghệ chưa nhiều. Công tác kết nạp đảng viên mới tiến độ còn chậm. Một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát còn chậm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế; việc tự kiểm tra nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên chưa kịp thời, còn lúng túng về quy trình. Thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) còn chậm. Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật có lúc, có nơi còn hạn chế.

VĂN BẢN MỚI

1. Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp là cây trồng như lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; vật nuôi như trâu, bò, lợn; nuôi trồng thủy sản như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cụ thể là: 1) Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có): Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 2) Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo quy định tại khoản 1 Điều này: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 3) Tổ chức sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 3, Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ quy định sau: a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã. b) Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). c) Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê: Thiên tai đối với cây lúa bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thiên tai đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, lũ, lũ quét, ngập lụt, mưa đá, sương muối.

Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch bệnh đối với cây lúa bao gồm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, đốm sọc; dịch rầy nâu, rầy lưng trắng; sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn; chuột. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với trâu, bò, lợn: Thiên tai bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch bệnh bao gồm bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở lợn (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn), nhiệt thán, xoắn khuẩn. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra: Thiên tai bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, mưa đá, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp: Đối với cây trồng như lúa tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp; cao su tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai; cà phê tại các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước; hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; điều tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai; vật nuôi như trâu, bò tại các tỉnh, thành phố Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương; lợn tại các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

2. Quyết định số 627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/5/2022 về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

Bổ sung 512 tỷ đồng (Năm trăm mười hai tỷ đồng) từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện các Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020, Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021, Quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản 4171/BTC-HCSN ngày 11/5/2022, cụ thể:

Bổ sung 67,4 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương, gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 59,4 tỷ đồng; Bộ Y tế: 02 tỷ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 tỷ đồng; Bộ Tư pháp: 1 tỷ đồng; Bộ Công an: 01 tỷ đồng; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 01 tỷ đồng; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: 01 tỷ đồng; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 01 tỷ đồng.

Bổ sung 444,6 tỷ đồng cho các địa phương: Miền núi phía Bắc: 105.300 triệu đồng, gồm các tỉnh: Hà Giang 19.200 triệu; Tuyên Quang 200 triệu; Cao Bằng 200 triệu; Lạng Sơn 19.200 triệu; Lào Cai 200 triệu; Yên Bái 200 triệu; Thái Nguyên 18.200 triệu; Bắc Kạn 700 triệu; Phú Thọ 19.200 triệu; Bắc Giang 5.200 triệu; Hòa Bình 200 triệu; Sơn La 5.200 triệu; Lai Châu 200 triệu; Điện Biên 17.200 triệu.

Đồng bằng sông Hồng 73.700 triệu đồng, gồm các tỉnh: Hà Nội 19.200 triệu; Hải Phòng 200 triệu; Quảng Ninh 200 triệu; Hải Dương 700 triệu; Hưng Yên

19.200 triệu; Vĩnh Phúc 200 triệu; Bắc Ninh 200 triệu; Hà Nam 19.200 triệu; Nam Định 200 triệu; Ninh Bình 200 triệu; Thái Bình 14.200 triệu.

Miền Trung 97.800 triệu đồng, gồm các tỉnh: Thanh Hoá 18.200 triệu; Nghệ An 19.200 triệu; Hà Tĩnh 8.200 triệu; Quảng Bình 200 triệu; Quảng Trị 19.200 triệu; Thừa Thiên Huế 200 triệu; Đà Nẵng 200 triệu; Quảng Nam 200 triệu; Quảng Ngãi 200 triệu; Bình Định 19.200 triệu; Phú Yên 200 triệu; Khánh Hòa 12.200 triệu; Ninh Thuận 200 triệu; Bình Thuận 200 triệu.

Tây Nguyên 44.000 triệu đồng, gồm các tỉnh: Đắk Lắk 19.200 triệu; Đắk Nông 200 triệu; Gia Lai 9.200 triệu; Kon Tum 200 triệu; Lâm Đồng 15.200 triệu.

Đông Nam Bộ 19.700 triệu đồng, gồm các tỉnh: TP.Hồ Chí Minh 200 triệu; Đồng Nai 200 triệu; Bình Dương 200 triệu; Bình Phước 18.700 triệu; Tây Ninh 200 triệu; Bà Rịa - Vũng Tàu 200 triệu.

Đồng bằng Sông Cửu Long 104.100 triệu đồng, gồm các tỉnh: Long An 700 triệu; Tiền Giang 19.200 triệu; Bến Tre 200 triệu; Trà Vinh 19.200 triệu; Vĩnh Long 200 triệu; Cần Thơ 200 triệu; Hậu Giang 200 triệu; Sóc Trăng 19.200 triệu; An Giang 6.200 triệu; Đồng Tháp 200 triệu; Kiên Giang 200 triệu; Bạc Liêu 19.200 triệu; Cà Mau 19.200 triệu.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Chương trình năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương nêu tại Điều 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.